



## Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: Prachachart Turakij (7-10 May 2015, Thailand)

Page: p.39, 40

### “APO” ระดมสมอง เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาขีดความสามารถในอาเซียน

อ่านหน้า 39

# APO ระดมสมองเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาขีดความสามารถในอาเซียน

ในการจัดประชุม APO Governing Body Meeting (ABM) ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ นอกจากจะมีตัวแทนประเทศสมาชิก 20 ประเทศมาเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในเรื่องนโยบาย และแผนงานเชิงกลยุทธ์แบบพหุภาคี เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

โดยมีวาระการประชุมสำคัญคือแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนผลิตภาพของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2020

ระหว่างนั้น “มาริ อะมาโน” เลขาธิการขององค์กรเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น และ “ดร.สันติ กนกนภาพร” ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ APO Alternate Director for Thailand สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวจากประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อเล่าให้ฟังถึงทิศทาง และเป้าหมายของบทบาท และการทำงานของ APO ในอนาคต ทั้งยังบอกเล่าถึงทิศทางการขับเคลื่อนผลิตภาพของประเทศไทยในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้าง ?

เบื้องต้น “มาริ อะมาโน” เล่าให้ฟังว่าการประชุมครั้งนั้นนอกจากจะเป็นการวาง Road Map เพื่อให้เห็นกรอบ และวิสัย



มาริ อะมาโน

ทัศน์ในการเพิ่มผลิตภาพการแข่งขันของประเทศในกลุ่มสมาชิก ยังมีกรหารือถึงแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพจากระดับล่างเพื่อก้าวไปสู่ข้างบนด้วย

“เหมือนกับประเทศสิงคโปร์ ที่ไม่เพียงจะเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ ยังมีการเพิ่มผลิตภาพของประเทศในด้านสิ่งแวดล้อมด้วย และปีนี้จะเริ่มมีแรกที่ประเทศสมาชิกจะมีการตั้ง Center of Excellence เพื่อส่งเสริมประเทศสมาชิกให้เป็น Future City



ดร.สันติ กนกนภาพร

ว่าจะจัดการอย่างไรจะทำให้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มผลิตภาพ อิงเฉพาะในเรื่องของพรรคดของเสีย”

ถึงตรงนี้ “ดร.สันติ” กล่าวเพิ่มเติมถึงการตั้ง Center of Excellence โดยเข้าไปร่วมมือกับประเทศได้ทันที เพราะเกษตรกรของเขาจะปลูกผักออร์แกนิกเยอะมาก พุดง่าย ๆ ทั้งสองฝั่งของแปลงผักจะปลูกผักออร์แกนิกทั้งหมด ตรงนี้ไม่เพียงเป็นการ

เพิ่มมูลค่าของสินค้า ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของราคาอีกด้วย

“ผมเชื่อว่าผ่านมาเราพูดถึงเรื่องการเพิ่มผลผลิตภาพกันบ่อยมาก แต่ไม่ค่อยจะนำมาบูรณาการ อย่างเช่น ธุรกิจ SMEs หรือเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ที่ต้องยอมรับว่าเราบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้แบบขาดการบูรณาการ ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะ Inclusive Growth เราจึงต้องกลับไปดูที่ฐานราก”

“ล่าสุดเรากำลังร่างแผนแม่บทในการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในปี 2559-2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ ตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ และท้าทายอย่างมาก อีกเรื่องคือความยั่งยืน เพราะเราเห็นแล้วว่าประเทศต้องเดินอย่างมีทิศทาง และจะต้องก้าวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ส่วนอีกเรื่องก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี”

ในประเด็นเดียวกัน “มารี อะมาโน” กล่าวเสริมว่า ในเรื่องของผลการผลักดันธุรกิจ SMEs เป็นเรื่องสำคัญก็จริง แต่จากการประชุมของกลุ่มประเทศสมาชิกต่างมองไปถึงกลุ่มธุรกิจครอบครัวขนาดจิ๋ว และเล็กด้วย

“เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก มีเงินลงทุนไม่มาก เป็นเพียงแค่ธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก เราจึงพยายามที่จะส่งเสริมกลุ่มคนเหล่านี้ให้เกิดการเพิ่มผลผลิตภาพด้วย ตัวอย่างนี้ก็มีให้เห็นในประเทศญี่ปุ่น เราจะนำองค์ความรู้เหล่านี้มาช่วยขยายผล และพัฒนาให้กลุ่มประเทศสมาชิกเห็นความสำคัญ”

“นอกจากนั้นคงเป็นเรื่อง Green Business ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเทรนด์ที่สำคัญของโลก และของกลุ่มประเทศในอาเซียน เพราะอีกไม่นานประเทศสมาชิก

ในกลุ่มอาเซียนจะเปิด AEC ผมจึงเชื่อว่าด้วยศักยภาพของกลุ่มประเทศสมาชิก 20 ประเทศใน APO น่าจะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ เพราะเรามองเห็นแล้วว่าเรื่องของ Green Business สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า และเพิ่มผลผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย”

ซึ่งไปตรงกับความคิดของ “ดร.สันติ” ที่มองว่า สิ่งสำคัญคือเราต้องมองความได้เปรียบหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยกตัวอย่างประเทศไทยที่อดีตเป็นผู้ปลูกข้าว และส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศเวียดนามเขาแซงเราไปแล้ว

“ในความคิดของผม เนื่องจากต่อไปข้างหน้าทุกตลาดในอาเซียนจะเป็น Single Market หากเราไม่สามารถทวงแชมป์ปลูกข้าว และส่งออกอันดับ 1 กลับมาได้ เราไปลงทุนปลูกข้าวในกัมพูชา หรือลาวไหม ในความหมายของผมคือเราอย่ายึดติดแค่ตลาดในประเทศ แต่เราต้องโกอินเตอร์ออกไปข้างนอกด้วย”

แต่กระนั้น การที่ประเทศไทยจะทำได้เช่นนั้นได้ สิ่งสำคัญคือ “คนไทย” ต้องมี “วินัย” เสียก่อน

ตรงนี้เป็นสิ่งที่ “ดร.สันติ” ต้องการย้ำ พร้อมกับยกตัวอย่างประเทศฟิลิปปินส์ให้ฟังว่า สมัยประธานาธิบดี เฟอร์ดินาน มาร์กอส ในช่วงปี 2508-2529 เกิดการคอร์รัปชันอย่างมหาศาล ประชาชนมีความเหลื่อมล้ำทางสังคม ชนชั้น สถานะคนรวย คนจนต่างราวฟ้ากับเหว แต่เมื่อ “คอรากอน อากีโน” โค่นล้มประธานาธิบดี มาร์กอสสำเร็จ และเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแทน เธอประกาศจุดยืนชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยการตั้งสภาพัฒนาผลผลิตภาพขึ้น

มา พร้อมกันนั้น เธอก็ยกระดับประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐจะต้องไม่มีคอร์รัปชันเกิดขึ้นภายในประเทศ

ที่สำคัญ เธอนำเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในระดับสากลเข้ามาเป็นตัวชี้วัดผลงานการทำงานของทุกหน่วยงานของรัฐ จนที่สุด สิ่งที่ “คอรากอน อากีโน” ทำได้ขยายผลมาจนถึงวันนี้ ในวันที่ประเทศฟิลิปปินส์กำลังก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างน่าสนใจ

“ผมจึงเชื่อว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีจุดเด่นคือ เรื่องอาหาร และการเกษตร ดังนั้นเราควรเพิ่มผลผลิตภาพทางด้านนวัตกรรมทางสังคมในเรื่องเหล่านี้ให้ดี และต้องทำให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ผมจึงเสนอเรื่องเหล่านี้ในที่ประชุม APO ครั้งนี้ด้วย เพราะเราเห็นว่าเรื่องของ Social Innovation ก็เป็นส่วนสำคัญของ Center of Excellence ด้วย”

ที่จะต้องเกิดขึ้นจริงในอนาคต